



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๖๑๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๖๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๙๑ ๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย

โปรดส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดทุกจังหวัดด้วย

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ , ๕๐๕๑๘

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางการปฏิบัติงาน		
แนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย	ขอปรับเปลี่ยนทีมงาน (Think Tank) เป็นรูปแบบคณะทำงาน (Working Group) ในการรองรับนโยบาย/ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด	
การหารือข้อราชการสำคัญ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย		
๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	กรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน) ๑. ความเป็นมา ๑.๑ รัฐบาลกำหนดให้น้อมนำแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้าน ๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ๑.๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการบูรณาการ/เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ทั้งระบบ ๒. จำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๗๒๔ แห่ง แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ ๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖ แห่ง- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสาขา จำนวน ๒ แห่ง (ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ๒.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน ๗,๑๒๕ แห่ง ๒.๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน ๑๓๓ แห่ง	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ความมั่นคง จำนวน ๓๔ แห่ง</p> <p>๒.๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จำนวน ๗,๔๒๔ แห่ง</p> <p>๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒,๔๘๖ แห่ง แบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการจัดตั้ง จำนวน ๙๐๔ แห่ง - จังหวัดสนับสนุนการจัดตั้ง จำนวน ๔๔๓ แห่ง <p>๓.๒ กรมการปกครอง ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ จำนวน ๘๗๘ แห่ง</p> <p>๓.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๖๑ แห่ง</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีการใช้สถานที่ร่วมกัน ประชาชนชาวบ้าน/วิทยากรเดียวกัน ฯลฯ โดยไม่แบ่งแยกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบจำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดโดยไม่มีซ้ำซ้อน</p> <p>๔. การประเมินศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน แบ่งเป็น</p> <p>๔.๑ การประเมินการจัดองค์กรและการบริหาร เช่น ระเบียบ วิทยากร ข้อมูล งบประมาณ สถานที่ กรรมการ เป็นต้น</p> <p>๔.๒ การประเมินกิจกรรม เช่น การถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้ เป็นต้น</p> <p>ผลจากการประเมินศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๑) อยู่ในเกณฑ์ดี ๖๐๗ แห่ง ๒) เกณฑ์พอใช้ ๖๒๓ แห่ง และ ๓) เกณฑ์ต้องปรับปรุง ๑๑๗ แห่ง</p> <p>๕. โครงสร้างและองค์ประกอบ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ การอบรมอาชีพ ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการ แผนชุมชน ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๖. กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๖.๑ รู้ คือ การให้ความรู้ อบรม ๖.๒ คิด คือ คิดว่าต้องการทำอะไร เลือกทำ/ประกอบอาชีพที่ต้องการ ๖.๓ ดู คือ ดูตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จ/ประชาชนชาวบ้าน ๖.๔ ทำ คือ การลงมือทำด้วยตนเอง <p>๗. แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมาย</p> <p>๗.๑ การสร้างสัมมาชีพในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๒๓,๔๘๙ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ</p> <p>๗.๒ สำรวจและจัดทำทะเบียนประชาชนชาวบ้านและความต้องการด้านอาชีพของประชาชน</p> <p>๗.๓ อบรมประชาชนให้เป็นวิทยากรสัมมาชีพ ๒๓,๕๘๙ คน และเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัย ๑๑๗,๙๔๕ คน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๗.๔ ฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ ๔๗๑,๗๘๐ คน ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๑,๓๔๗ แห่ง</p> <p>๘. ข้อเสนอ</p> <p>๘.๑ ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) คือ มีกระบวนการ รู้ คิด ดู ทำ แบบครบวงจร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้</p> <p>๘.๒ ยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี</p> <p>กรมที่ดิน (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)</p> <p>เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. การเข้าถึง (Approach) ให้มีการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อวิเคราะห์ชุมชน ๑) รู้ปัญหา ๒) การมีส่วนร่วม ๓) ได้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง</p> <p>๒. ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นลักษณะภาคีร่วมกัน โดยมีนายอำเภอเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน</p> <p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดกลไกการประสานงานของจังหวัดกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ลงไปดำเนินการในพื้นที่</p> <p>๒. กำหนดแนวทาง/วิธีการทำงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ พร้อมทั้งให้อำนาจและสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ของนายอำเภอ</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ผลที่ประชาชนจะได้รับจากการอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน คือ ๑) เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมถน สมฐานะ ๒) เลือกรับเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง ๓) สร้างอาชีพ/สร้างรากฐานในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวคิดไว้ในพื้นที่ที่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมทั้งกระจายเป้าหมายไปยังพื้นที่อื่น ๆ</p> <p>๓. แนวทางดำเนินงาน/การมอบหมายงาน</p> <p>๓.๑ มอบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายบรรณรักษ์ พลอดทอง) เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการจัดทำแนวทาง/รูปแบบการทำงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้เสนอกรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทาง/รูปแบบดังกล่าวด้วย</p>	<p>พช./ปค./สส./ สนผ.สป.</p> <p>พช./ปค./สส./ สนผ.สป.</p> <p>รอง อ.สส. (นายบรรณรักษ์ พลอดทอง)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ มอบกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก/หน่วยงานประสานในการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัดให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน - ระดับอำเภอให้นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน <p>๓.๓ ให้กรมการปกครองพิจารณาบันทึกข้อมูลประชาชนที่ผ่านการอบรม/ปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้ฐานเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก</p> <p>๔. ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท</p>	<p>พช./สนผ.สป.</p> <p>ปก.</p> <p>พช./ปก./สส./สนผ.สป.</p>
<p>๒. การอำนวยความสะดวก/สนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>กรมการปกครอง (นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่)</p> <p>๑. ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) ไปยังวิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๒. การกำชับ/เน้นย้ำการปฏิบัติงานในพื้นที่ของวิทยากร</p> <p>๒.๑ วิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ดำเนินการตามหลักการ/ข้อแนะนำที่ได้รับถ่ายทอดมาจากวิทยากรคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด - ไม่ขยายความ ไม่ตีความ และไม่แสดงความเห็นส่วนตัว/วางตัวเป็นกลาง - ยึดหลักตามคู่มือและเอกสารของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากไม่สามารถชี้แจงหรือตอบคำถามได้ ให้ประสานงานกับวิทยากรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบในพื้นที่ <p>๒.๒ ให้วิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) ลงพื้นที่พร้อมกันทั้ง ๔ คน และจัดทำรายงานบันทึกรายละเอียดในการลงปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน หากมีการโต้ตอบหรือขัดขวางการประชาสัมพันธ์ให้บันทึกในรายงานพร้อมทั้งแจ้งทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>๒.๓ ช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน งานกิจกรรมต่าง ๆ การลงพื้นที่พบปะประชาชน เป็นต้น</p> <p>๒.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประสานการทำงานกับทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประทีป กิรติเรชา)</p> <p>๑. มอบหมายให้กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องที่ และสำนักกิจการความมั่นคงภายใน) จัดตั้ง War room เพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าว เช่น การปฏิบัติงานของวิทยากร ตรวจสอบข่าวสารในพื้นที่ การทุจริต เป็นต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. กำกับนายอำเภอในพื้นที่ที่ไม่มีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เป็นพิเศษ โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับนายอำเภอดำเนินการ ๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก และ ๒) งานด้านการข่าว เช่น การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) การทุจริต เป็นต้น</p> <p>๒. นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบในรายละเอียดการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก/สนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดประเด็นนำเสนอ ดังนี้ ๑) จำนวนวิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) และมีบุคลากรฝ่ายปกครองจำนวนเท่าใด ๒) แนวทางการดำเนินงาน/วิธีการ และ ๓) การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๓. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน - เรียนเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อทราบ 	<p>ปค.</p>
<p>๓. การยื่นคำร้องขอใช้บริการไฟฟ้าและประปาพร้อมกันในครั้งเดียว</p>	<p>การประสานครหลวง (น.ส.พรรคินีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง) และการไฟฟ้านครหลวง (นายสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง)</p> <p>เรื่อง Ease of Doing Business ของ World Bank ในประเด็นการยื่นคำร้องขอใช้บริการไฟฟ้าและประปาในครั้งเดียว ทั้งนี้ การประสานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และกรุงเทพมหานคร ได้มีหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้ามากำกับดูแล มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. ช่องทางการการยื่นคำร้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาขา - ยื่นผ่านช่องทาง Internet <p>๒. สถานที่ยื่นคำร้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องขอใช้บริการได้ ณ สำนักงานสาขาของไฟฟ้า/ประปา และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) - ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถยื่นคำร้องขอใช้บริการได้ ณ สำนักงานสาขาของไฟฟ้า/ประปา และศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด <p>๓. ระยะเวลาและขั้นตอน เป็นไปตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มนับระยะเวลาเมื่อการประสานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวงได้รับคำร้อง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวดวงพร บุญครบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)</p> <p>๑. แนวทางการดำเนินงาน ดำเนินการรูปแบบเบ็ดเสร็จ ๓ จุดเดียว (One Stop Service) เบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรับคำร้องของการไฟฟ้านครหลวง และการประสานนครหลวง - ส่วนภูมิภาค ยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด <p>๒. ปัญหาอุปสรรค ติดขัดในข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามมาตรา ๘ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รองรับ เป็นต้น</p> <p>๓. แผนระยะต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ดำเนินการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายไปยังจังหวัดต่อไป</p> <p>กรมที่ดิน (นายอภิรักษ์ ชี้อธนานวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้มีการเชื่อมโยงระบบการยื่นคำร้องระหว่างหน่วยงานการประปาและการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานใดหน่วยหนึ่งได้</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายณรงค์ พลอุดทอง) เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาหาแนวทางการเชื่อมโยงระบบการยื่นคำร้องของการประปาและการไฟฟ้า</p>	<p>รอง อ.สธ. (นายณรงค์ พลอุดทอง)</p>
<p>๔. การจัดทำข้อมูลแผนที่นำทางของกระทรวงมหาดไทย (Roadmap)</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่นำทาง (Roadmap) สามารถสรุปได้ ดังนี้ มีจำนวน ๔๒ กิจกรรม/โครงการ จัดเป็น ๖ กลุ่ม คือ ๒ แก่ ๑ สร้าง ๓ เพิ่ม มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แก้ปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น ศูนย์ดำรงธรรมการให้สัญชาติ หนี้นอกระบบ ภัยแล้ง ค่าเช่านา เป็นต้น ๒. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เช่น ปัญหาขยะและน้ำเสีย การกำจัดผักตบชวา เป็นต้น ๓. สร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของชาติ เช่น การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น ๔. เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นต้น 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยประชาชน เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารและสิ่งก่อสร้าง มาตรฐานเครื่องเล่น ความปลอดภัยบนถนน เป็นต้น</p> <p>๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการภาครัฐ เช่น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) หรือร่วมกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรับการใช้ถ้อยคำ (Wording) เรียงลำดับถ้อยคำให้สวยงามไพบเราะ</p> <p>๒. มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการ</p> <p>๒.๑ หรือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลแผนที่นำทาง (Roadmap)</p> <p>๒.๒ นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบตามที่ได้จัดทำข้อมูลแผนที่นำทาง (Roadmap)</p>	<p>ผช.ปมท. ทั้ง ๒ ท่าน/รอง ผวจ. นครราชสีมา ผช.ปมท. ทั้ง ๒ ท่าน</p>
<p>๕. ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยทั้งในระดับพื้นที่และท้องถิ่น โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานประสานงานและเชื่อมโยงการปฏิบัติ</p> <p>แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติเกี่ยวข้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในเรื่องความมั่นคงตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเน้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมการปกครอง</p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤต แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑. การป้องกันประเทศ เป็นการฝึกกำลัง/ระดมทรัพยากรในการป้องกันประเทศ</p> <p>๒. การเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้กรอบการดำเนินงานเช่นใดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและท้องถิ่นได้มีการจัดทำให้เชื่อมโยงกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รวมถึง ได้สั่งการให้ปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรองรับแผนการเตรียมความพร้อมแห่งชาติด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ปฏิบัติตามแผนการเตรียมความพร้อมแห่งชาติใน ๒ ประเด็น คือ ๑) บทบาทในการป้องกันประเทศ และ ๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มอบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันหารือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดการในพื้นที่ (Area Manager) พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง/วิธีการให้จังหวัดและอำเภอ สามารถจัดการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงในบทบาทของพลเรือนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปก./สนพ.สป.</p> <p>ทปช.ด้านกฎหมาย/ปก.</p>
<p>๖. การแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)</p> <p>รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ๑) ยกระดับการจำหน่าย และ ๒) ยกระดับคุณภาพผลผลิต</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมหารือร่วมกันมูลนิธิปิดทองหลังพระ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือข่ายโคกกัณฑ์ (CP) ซึ่งมีผลการประชุม ดังนี้</p> <p>๑. พัฒนาระบบตลาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๒. การจัดทำแผนในภาพรวม แผน Demand Side และแผน Supply Side เป้าหมายเพื่อให้เกิด Smart Farmer</p> <p>๓. มอบหมาย/การแบ่งภารกิจ</p> <p>๓.๑ Demand Side มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - พัฒนาการแปรรูป - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ - บริหารจัดการการขนส่ง - พัฒนาคุณภาพผลผลิต - การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) - การให้ชุมชนเป็นเจ้าของ <p>๓.๒ Supply Side จังหวัดและมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพการผลิต โดยให้ความรู้ในการผลิต/ปรับเปลี่ยนวิถีคิดทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว - ส่งเสริมตลาดออนไลน์ - คัดเลือกสินค้าพิเศษ เช่น แดงโมทุ้งยางแดง เป็นต้น 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - กำหนดให้มีผู้จัดการรายจังหวัด <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้นั้นเรื่องการกระบวนการผลิตให้ผลผลิตดี/มีคุณภาพ พร้อมทั้งยกระดับราคาและช่องทางการจำหน่าย</p>	รอง ผวจ. นครราชสีมา
๗. งานเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>งานเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่</p> <p>๑. โครงการพระราชดำริ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขสถานะของบุคคล - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน - โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ - การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด - ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <p>๒. งานตามนโยบายสำคัญ (Agenda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการขยะและน้ำเสียทั้งระบบ - การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/ความเป็นอยู่ของประชาชน - เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - ศูนย์ดำรงธรรม - เศรษฐกิจดิจิทัล - แผนการผลิตข้าวครบวงจร <p style="text-align: center;">ฯลฯ</p> <p>๓. งานในระดับพื้นที่ (Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สาธารณภัย - การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ <p style="text-align: center;">ฯลฯ</p> <p>๔. งานตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเรื่องประชาชนให้ความสนใจ/ประเด็นร้อน (Hot Issue) เช่น ผังเมืองรวมจังหวัด เป็นต้น</p>	<p>ปค./สป.มท. ปค./พช.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
เรื่องอื่น ๆ		
๑. การปรับแผนระดับภูมิภาค	<p>นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้พิจารณาปรับแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เบื้องต้นได้หารือร่วมกับกรมการปกครอง โดยกำหนดให้จัดทำแผน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมู่บ้าน/ชุมชน - แผนตำบล แผนระหว่างแผนท้องถิ่นและแผนท้องถิ่น - แผนอำเภอ มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานอำเภอรองรับ - แผนจังหวัด กำหนดจัดสรรงบประมาณร้อยละ ๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และร้อยละ ๔๐ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ - แผนกลุ่มจังหวัด - แผนภาค ซึ่งเป็นแผนในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา โดยเสนอรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบในหลักการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการต่อไป</p>	รอง ปมท.(บ)
<p>๒. โครงการสายธาร พระบารมี ครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานด้านน้ำในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๓ ส่วน <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยใช้ข้อมูลจากท้องถิ่น และให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำ Water Bank ใน ๘๘๑ หมู่บ้านที่ไม่สามารถสร้างระบบประปาได้ ๑.๒ น้ำประเภทเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ๑.๓ โครงการด้านน้ำที่จังหวัดดำเนินการโดยใช้งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆ ๒. โครงการเรื่องป่า แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๒ ดำเนินการโดยงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.